



พลิกมาใช้สูตรหาร500มีนงมาก

เรียน บ.ก.

สรุปว่าเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปนี้จะใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 หรือ? ถ้าอย่างนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 19-22 ก.ค. โอกาสรัฐบาลน่าจะผ่านไปได้ แต่แปลกใจว่าในเมื่อบัตรเลือกตั้งแยกออก 2 ใบไม่ใช่หรือ คือส.ส.เขต กับ ปาร์ตี้ลิสต์ แล้วทำไมต้องเอาจำนวนส.ส.ทั้งหมดมาหาร นับจากนี้คงมีการตั้งพรรคเล็กพรรคน้อย เอาเป็นกองหนุน ชาวบ้านอย่างเราๆ มีนง ๆ ตามไม่ค่อยจะทัน อย่างนี้ถ้าพรรคไหนอยากได้ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะไม่ส่งส.ส.เขต แต่พรรคไหนส่งส.ส.เขต ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะไม่ค่อยได้ หาร 500 ก็มี 2 สูตร แล้วจะใช้สูตรไหน?

ยายนาง

ตอบ ยายนาง

ก็เป็นไปอย่างที่คุณกล่าวมานั้นแหละคือน่างุนงนที่สุด เพราะตอนแรกก็แก้รัฐธรรมนูญไปแล้ว เป็นบัตร 2 ใบแล้วพอพลิกกลับมาใช้หาร 500 ก็ขัดกับที่ทำไปแต่แรก มีแนวโน้มจะขัดรัฐธรรมนูญ หรือถ้าผ่านได้ ก็คงจะเต็มไปด้วยความอลหม่านเหมือนตอนคำนวณผลเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ละจะเหะไรมาตรฐาน

ครูประกวดนางงาม

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

กรณีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประกวดเวทีสาวงามไม่น่าจะมีอะไรผิด ขนาดตัวนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังออกมาระบุว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสม เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นสิทธิของเขา ดังนั้นบรรณธิการแล้วอะไรควรทำไม่ควรทำรู้อยู่ ปัญหาที่มีอยู่อย่างเดียวว่าเวลาลาหยุดเท่านั้น จะใช้ลาป่วยคงไม่ได้ รู้กันอยู่ไม่ได้ป่วย ก็จะมีเพียงลากิจและลาพักร้อน ช่วงลาครูท่านใดจะสอนแทน ยิ่งเป็นครูประจำชั้นด้วยปวดหัวน่าดู ถ้าเป็นครูสอนเฉพาะวิชาไม่มีภาระรับผิดชอบมาก หรือไม่ก็ฝากเพื่อนครูสอนแทน เวลาที่เก็บตัวผู้ประกวดใช้เวลานานหลายวันเหมือนกัน เป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆ แต่หน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ทำก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าประกอบอาชีพอิสระย่อมมีเสรีภาพมากกว่าและเราเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเองได้

ด้วยความเคารพ

ครูเกษียณ

ตอบ ครูเกษียณ

เห็นด้วยว่าโลกยุคใหม่เปิดกว้างมากขึ้น เราไม่ควรจำกัดสิทธิของคนมากเกินไป ทุกวงการสามารถเปิดกว้างได้ แม้แต่วงการครู

โปรดแก้ไขแยกอันตราย

เรียน บ.ก.ข่าวสด

ถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี กำลังมีการก่อสร้างจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ของแขวงทางหลวงลพบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ส.ค.65 มีญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริเวณก่อสร้าง ขอฝากแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้จ้าง ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่รับช่วงงานขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขอแสดงความชื่นชมให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะเวลาค่ากิน เนื่องจากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่ใช่มีเพียงคนจังหวัดลพบุรีที่ประสบเหตุ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ประสบเหตุมาแล้วมากกว่า 10 ราย บางรายก็เจ็บหนัก บางรายก็เสียชีวิต ดังนั้น ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ส.ค.นี้ ขออย่าให้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณนี้อีกเลย

ผู้สูญเสีย

ตอบ ผู้สูญเสีย

ผู้รับผิดชอบโครงการโปรดรับทราบข้อร้องเรียนนี้ โครงการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุควรช่วยกันแก้ปัญหา อย่าให้เกิดความเจ็บตาย ทั้งแสงสว่าง สัญญาณเตือน ควรเร่งทำ